

ปฏิทินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	วัน / เดือน / ปี	รายการ	ผู้ปฏิบัติ รับผิดชอบ
๑	๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘	แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	ผู้อำนวยการ สำนักงาน อธิการบดี
๒	๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘	ประชุมคณะกรรมการสรรหา ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เวลา ๑๑.๑๐ น. ณ ห้องประชุมทางไกล ๒๗ - ๓/๓ ชั้น ๓ อาคารเรียนและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี เพื่อพิจารณา ๑. ร่างปฏิทินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา ผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและ วัฒนธรรม ๒. ร่างประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรดำรง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ๓. ร่างใบสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก ศิลปะและวัฒนธรรม ๔. ร่างแบบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ๕. ร่างแบบเสนอประวัติและผลงานผู้สมควรดำรง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ๖. ร่างแบบประเมินคุณสมบัติผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (สำหรับคณะกรรมการสรรหา ฯ)	คณะกรรมการ สรรหา ฯ
๓	๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘	ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง กำหนด หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและ วัฒนธรรม	คณะกรรมการ สรรหา ฯ
๔	๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘	แจ้งคณะ สถาบัน / สำนัก ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ และเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย	คณะกรรมการ สรรหา ฯ

ลำดับ ที่	วัน / เดือน / ปี	รายการ	ผู้ปฏิบัติ รับผิดชอบ
๕	๖ - ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘	เปิดรับสมัคร และรับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องงานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี	ผู้ช่วยเลขาธิการ คณะกรรมการ สรรหา ฯ
๖	๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘	ตรวจคุณสมบัติผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอ ชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและ วัฒนธรรม	กรรมการ สรรหา ฯ ที่ประธาน คณะกรรมการ สรรหา ฯ มอบหมาย
๗	๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘	ประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ เสนอวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การบริหาร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	คณะกรรมการ สรรหา ฯ
๘	๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘	ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ ตามรายการลำดับที่ ๗ ของปฏิทินคณะกรรมการสรรหา ฯ เสนอวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การบริหารส่วนงานต่อ คณะกรรมการสรรหา ฯ บุคลากรของส่วนงาน และ บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่สนใจร่วมฟัง เวลา ๑๔.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องโถง ชั้น ๔ อาคารเรียนและ ปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	คณะกรรมการ สรรหา ฯ
๙	๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘	ประชุมคณะกรรมการสรรหา ฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องสัตตบงกช ชั้น ๔ อาคารเรียน และปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อพิจารณากลับกรองเพื่อให้ได้บุคคลที่เหมาะสมที่สุด จำนวนไม่เกิน ๓ คน โดยจัดทำบัญชีรายชื่อเรียง ตามลำดับตัวอักษรพร้อมประวัติ ข้อมูลรายละเอียด วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ การบริหารส่วนงาน เสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป	คณะกรรมการ สรรหา ฯ
๑๐	๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘	เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกบุคคล ที่คณะกรรมการสรรหา ฯ เสนอ จำนวน ๑ คน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและ วัฒนธรรม ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘	คณะกรรมการ สรรหา ฯ